

# MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

■ Đại tá, TS. NGUYỄN VĂN VINH - Thượng tá. NGUYỄN ĐĂNG DIỄN (\*)

**Đ**ạo đức là nền tảng, là gốc của mỗi con người. Nó lại càng quan trọng hơn đối với mỗi người cán bộ, đảng viên của Đảng, Nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Đảng ta là Đảng của đạo đức, văn minh. Bác viết: "Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ"<sup>(1)</sup>; "cũng như sông phải có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn, không có gốc thì cây héo. Người làm cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hoá xấu xa thì còn làm nổi việc gì"<sup>(2)</sup>. Rõ ràng là, người cán bộ, đảng viên cần phải có đạo đức cách mạng, lối sống giản dị, lành mạnh. Có đạo đức cách mạng sẽ giúp cho người cán bộ, đảng viên có uy tín, có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ và góp phần tạo sự trưởng thành, lớn mạnh của Đảng ta. Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của một số ít cán bộ, đảng viên hiện nay ở một số ngành, địa phương, cơ quan và đơn vị là rất nghiêm trọng, là nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của Đảng, sự sống còn của chế độ ta.

Trong điều kiện hiện nay, cán bộ, đảng viên có nhiều cơ hội học tập, công tác, tu dưỡng phấn đấu, phát triển tài năng, nhiều người đã trở thành những tấm gương tiêu biểu của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời kỳ đổi mới. Song, bên cạnh đó còn một số cán bộ, đảng viên ham muốn quyền lực, khuất phục trước sự cám dỗ của đồng tiền và thích hưởng thụ, trở thành những con sâu mọt làm tổn hại đến nền kinh tế - xã hội của đất nước, ảnh hưởng xấu và làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, là điều kiện

thuận lợi để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá cách mạng nước ta. Những biểu hiện sa sút về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên thể hiện bằng mọi tính toán cơ hội, thực dụng để có chức, có quyền, kể cả việc kéo bè, kéo cánh, cục bộ địa phương; khi có chức quyền thì lợi dụng để tham nhũng, đục khoét tài sản của Nhà nước và của nhân dân; tự cao tự đại, coi thường dân, không thấy bức xúc của nhân dân. Họ không chịu học tập, nghiên cứu, trau dồi chuyên môn và trình độ lý luận, thiếu cập nhật tình hình thời sự, chính trị để làm việc, để phát huy vai trò người cán bộ, đảng viên phục vụ Tổ quốc và nhân dân; sử dụng ngân sách lãng phí, mua sắm trang thiết bị làm việc, tiếp khách quá mức cho phép, dùng tiền của Nhà nước, tập thể cho mục đích cá nhân.v.v... Vì vậy, để tiếp tục nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, trước mắt tập trung thực hiện tốt một số biện pháp sau:

*Một là*, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đạo đức cách mạng là phải ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối của Đảng; luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên lợi ích riêng của mình. Thời gian qua một số cấp ủy đảng chưa nhận thức đầy đủ tính chất phức tạp của những tác động tiêu cực từ mặt trái của cơ chế thị trường, của đời sống xã hội cũng như yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của đạo đức cách mạng trong điều kiện mới, do đó chưa thường xuyên, tích cực và chủ động tiến hành công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Vì thế, chưa kịp thời và kiên quyết ngăn chặn có hiệu quả những tiêu cực nảy sinh trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, thậm chí có cả một số cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước. Do vậy, phải hết sức coi trọng việc

(\*) Học viện Chính trị

giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng và tình hình, nhiệm vụ cách mạng cho cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể các cấp theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội IX đã chỉ rõ: *"Toàn Đảng nghiêm túc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Mỗi cấp uỷ, mỗi chi bộ có kế hoạch định kỳ kiểm điểm việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, chống tư tưởng cơ hội, thực dụng"* (3)...

*Hai là*, thường xuyên làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý quá trình rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu của cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện cho họ thường xuyên làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó phải xây dựng môi trường làm việc của cơ quan, đơn vị trong sạch và làm cho cán bộ, đảng viên có nếp sống lành mạnh, có đạo đức cách mạng trong sáng; cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ, đảng viên nêu gương cho quần chúng, nói và làm đi đôi với nhau.

*Ba là*, thường xuyên nêu cao tính tích cực, tự giác, tu dưỡng rèn luyện phấn đấu về mọi mặt của cán bộ, đảng viên; động viên họ nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn bám sát thực tiễn cuộc sống, quan hệ mật thiết và gắn bó chặt chẽ với nhân dân lao động; tích cực, chủ động và sáng tạo trong mọi hoạt động, công tác, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

*Bốn là*, thường xuyên làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời nêu gương người tốt việc tốt, có chính sách đãi ngộ thoả đáng với những người có công trong phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời đúng pháp luật đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật hoặc có biểu hiện sa đọa về đạo đức, lối sống, tham nhũng, buôn lậu, làm giàu bất chính.

*Năm là*, thường xuyên tạo mọi điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động, công

tác của cán bộ, đảng viên. Đảng ta từ nhân dân mà ra. Cán bộ, đảng viên là con em của nhân dân. Có thể khẳng định rằng nếu không có nhân dân giúp đỡ thì không có cách mạng, không có Đảng. Cán bộ, đảng viên có thực sự hết lòng phụng sự nhân dân thì mới được dân tin, dân phục, dân yêu, mới lãnh đạo được nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cách mạng. Muốn vậy, phải không ngừng nâng cao trình độ dân trí, hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của các cơ quan quyền lực từ Trung ương đến cơ sở; đồng thời, mọi cán bộ, đảng viên phải luôn gắn bó với quần chúng, phải luôn xứng đáng là người lãnh đạo đồng thời là người đầy tớ trung thành của nhân dân □

## Ghi chú:

(1) Hồ Chí Minh, *Vì độc lập tự do, vì CNXH*, ST.H.1970, tr.178.

(2) X.Y.X. *Sửa đổi lối làm việc*, ST, H, XB lần thứ 7, tr.33.

(3) *Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX*, NXB CTQG, H.2001, tr.139.

## Nguyễn Văn Quý

Hơi thở  
mùa xuân

Hơi đất ngất ngây, say chới vờ

Thở thắm lướt cuối, tuyết đương xa

Mùa giao ban nhận: màu lá biếc

Xuân mượn mai, đào mách lời hoa.